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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดระยอง (อจร. จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/๒๕๕8 
และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจรและจัดระเบียบทางเดินเท้า ถนนตากสินและถนนสุขุมวิท ครั้งที่.3 

เมื่อวันที ่23 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

---------------------------------------------- 

คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดระยอง 
 ผู้มาประชุม 

๑. นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานที่ประชุม 
 ๒. นายธีรวัฒน ์ สุดสุข ปลัดจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 

๓. พ.ต.อ. เชาว์ศิริ  บุญศิริโยธิน แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
4. พ.ต.ท. พิเชษฐ์  แสงส่ง แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง อนุกรรมการฯ 
5. นายทิวัฒน์ ผ่องแผ้ว แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  อนุกรรมการฯ 

 6. นางลัดดาวัลย์ ชิณณะเสถียร แทน ขนส่งจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
 7. นายปรพล  เจริญพงษ์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
 8. นายจีรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์ ผอ.ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ  
 9. นายสุรพงษ์  ล าพุทธา แทน ผอ.แขวงการทางระยอง อนุกรรมการฯ 
 10. นายมาโนช  โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ  

11. นายวิญญู  อติเรก ผู้แทน ส านักงานนโยบายและแผน  อนุกรรมการฯ 
 การขนส่งและจราจร 
12. นายนิรันดร์  เกตุแก้ว แทน ผอ.ส านักส่งเสริมระบบการขนส่ง อนุกรรมการฯ 

 การจราจรในภูมิภาค 
 13. นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
 14. นายเสรี จิรฐัพิกาลพงศ์ แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
 ๑5. พ.ต.ท. สราวธุ  เอ่ียมส าอางค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 
 16. นายสุวัฒน์  ฟูาประทานชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 
 ๑7. นายวิโรจน์  รมเยศ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 
 18. นายกตัญญู  โกมุทมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 
 19. นางสาวอาภา  รติยานุวัฒน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 

20. นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล  หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
   และเลขานุการ 

21. นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ อนุกรรมการฯ 
 และผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒2. นายธรรมาธิติ  วุฒิสมบูรณ์ ผอ. กองช่างเทศบาลนครระยอง อนุกรรมการฯ 
 และผู้ช่วยเลขานุการ 
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23. นางสาวพัฐศศิกา  สถิรกุล ผู้แทนส านักส่งเสริมระบบการขนส่ง อนุกรรมการฯ
 การจราจรในภูมิภาค และผู้ช่วยเลขานุการ 
อนุกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ (ติดราชการ) 
 1. ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค อนุกรรมการฯ 

2. นายกเทศมนตรีนครระยอง   อนุกรรมการฯ 
 3. นายไชยรัตน์  ไตรรัตน์จรัสพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. นายปรัชญา  สมะลาภา ผู้ทรงคุณวุฒิ  

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจรและจัดระเบียบทางเดินเท้าฯ 
๑. นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานที่ประชุม 
2. พ.ต.ท. พิเชษฐ์  แสงส่ง แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง คณะกรรมการฯ 
3. นายทิวัฒน์ ผ่องแผ้ว แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  คณะกรรมการฯ 

 4. นางลัดดาวัลย์ ชิณณะเสถียร แทน ขนส่งจังหวัดระยอง คณะกรรมการฯ 
 5. นายปรพล  เจริญพงษ์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง คณะกรรมการฯ 
 6. นายจีรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์ ผอ. ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง คณะกรรมการฯ  
 7. นายสุรพงษ์  ล าพุทธา แทน ผอ.แขวงการทางระยอง คณะกรรมการฯ 

8. นายจีรวัสส ์ เปรมดิษฐ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ คณะกรรมการฯ 
 9. นายธรรมาธิติ  วฒุิสมบูรณ์ แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง คณะกรรมการฯ 

10. นายชลชั จิรมติ แทน หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทา คณะกรรมการฯ 
 สาธารณภัยจังหวัดระยอง 
11. พ.จ.อ.ประพิศ  ญาณปัญญา แทน นายอ าเภอเมือง คณะกรรมการฯ 
12. ร.ท. สาโรจน์ มุกดาเกษม แทน ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 7 คณะกรรมการฯ  
 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน 

ผู้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกฯ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจร     
และจัดระเบียบทางเดินเท้าฯ  

1. นางสาวเบญจภรณ์ กาญจนวิกัย ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
2. นายอุดมโชค  คงเติมสิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
3. นายบรรณบวร  สตาภิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
4. นายฉลาด  สมพงษ์ โรงเรียนวัดปุาประดู่ 
5. นายบุญธรรม  ใยกล้า เทศบาลต าบลเนินพระ 
6. นายเสรี บุญสุทธ ิ เทศบาลต าบลเนินพระ 
7. นายวิญญู  ทัดทาอามาตย์ เทศบาลต าบลเนินพระ 
8. นายประสาท  ลีลานภาภทัร ศูนย์การค้าสตาร์ 
9. พ.ต.ท.เอนก  สระทองอยู่ สถานีต ารวจภูธรเมืองมาบตาพุด 
10. พ.ต.ท. สมบูรณ์ กลิ่นกระโทก สถานีต ารวจภูธรเพ 
11. นางสาวสุรีย์  สิงหะรัตน์ ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง 

 12. นายวัชรินทร์  ซ้วนขาว ส านักงานจังหวัดระยอง 
13. นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล ส านักงานจังหวัดระยอง 
14. นางสาวอนงค์พร  อารีกุล ส านักงานจังหวัดระยอง 
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  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว : นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมฯ ได้เปิดประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  ประธานฯ : ปัญหาจราจรในจังหวัดระยอง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเมืองที่มีประชากรอยู่
อย่างหนาแน่น.มีการใช้รถ ใช้ถนนกันอยู่ตลอดเวลา ท าให้ไม่สมดุลกับถนนที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยจังหวัดระยอง      
ได้ด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องตลอดมา และในวันนี้เป็นการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม อจร.ครั้งที่ผ่านมา ประกอบกับมี
ปัญหาใหม่ๆที่จะต้องแก้ไข โดยจะให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานให้อนุกรรมการฯ ทุกท่านทราบว่าในช่วงระยะเวลา     
ที่ผ่านมาได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรและช่วยพิจารณาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 ที่ประชุม : รับทราบตามท่ีประธานฯ แจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดระยอง 
    (อจร. จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 4/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  

  ฝ่ายเลขาฯ : ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
จังหวัดระยอง (อจร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นั้น ส านักงานจังหวัด
ระยองในฐานะฝุายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุม เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ และพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้น าเสนอในเว็บไซต์ของจังหวัดแล้วและไม่มีผู้ใดขอแก้ไข  

  มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

 3.1 ค าสั่งเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประธานฯ : จังหวัดระยองมีค าสั่งจังหวัดระยองที่ 964/2557 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2558  เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านการจราจรและการขนส่ง การพัฒนาเมือง
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง เพ่ือเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทาง
บก (อจร.จังหวัดระยอง) เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 1 ท่านคือ พ.ต.ท.อาวัฒน์  พิบูลย์สวัสดิ์ ต าแหน่ง รอง 
ผกก.จร.สภ.เมืองระยอง ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งอื่น จึงแต่งตั้ง พ.ต.ท.สราวุธ เอี่ยมส าอางค์ ต าแหน่ง สว.จร.สภ.
เมืองระยอง เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน  

 มติที่ประชุม : รับทราบตามท่ีประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
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  3.2 รายงานผลการจับกุมคดีจราจรจังหวัดระยอง ปี 2557   

 ต ารวจภูธรจังหวัดระยองรายงานผลการจับกุมคดีจราจรจังหวัดระยองปี 2557  ดังนี้ 
ตารางสถติิเปรยีบเทียบ ๑๐ ฐานความผิดหลัก ปี ๒๕๕๗ 

  

  ตารางเปรียบเทียบ 10 ฐานความผิด ระหว่างเดือน ม.ค. 57 และเดือน ม.ค. 58 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 ผู้แทน สนข. (คุณนิรันดร์ฯ) : ดูจากสถิติที่รายงานมา ฝากเจ้าหน้าที่ต ารวจกวดขันเรื่อง
การฝุาฝืนสัญญาณไฟและการขับข่ีด้วยความเร็ว เพราะเกิดอุบัติเหตุสูง การประชุมครั้งหน้าให้ความกรุณา
รายงานตัวเลขของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตด้วย 

  ประธานฯ : การจับผู้กระท าความผิดเรื่องฝุาฝืนสัญญาณไฟ และการขับรถเร็วเกินก าหนด 
ใช้วิธีการจับอย่างไร 

๑๐ ฐาน
ความผิด 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผลรวม 
ท้ังปี 57 

เปรยีบเทียบ 
ปี 56 ปี 57 

ไม่สวมหมวกนิรภัย ๔,๒๘๙ ๔,๓๓๑ ๔,๕๓๔     ๕,๕๐๘ ๕,๓๑๖ ๕,๒๕๕ ๕,๕๓๑ ๔,๙๐๓ ๓,๔๘๖ ๒,๖๐๐ ๒,๕๖๓ ๓,๐๔๕ ๕๑,๓๖๑ 58,514 ๕๑,๓๖๑ 
เมาสุราขณะขับรถ ๖๓ ๗ ๗๖ ๓๑๕ ๑๐ ๗ ๘ ๘ ๖ ๕ ๑๑ ๗๘ ๕๙๔ 1,940 ๕๙๔ 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๘๘๔ ๔๐๗ ๘๓๙ ๑,๐๐๒ ๙๕๖ ๘๒๐ ๘๓๓ ๙๑๕ ๓๖๓ ๓๑๘ ๓๒๒ ๔๒๐ ๘,๐๗๙ 7,647 ๘,๐๗๙ 
ขับรถเร็วเกินก าหนด ๕๙ ๓๙ ๕๙ ๖๓ ๓๕ ๓๘ ๒๘ ๒๓ ๑๘    ๓๖๒ 650 ๓๖๒ 
ไม่ได้รับ
ใบอนุญา
ตขับขี่ 

ต่ า
กว่า 

๑๕ ปี 

   
 
 

๘๔ ๑๕๙ ๔๘ ๓๔ ๑๓๐ ๒๗๙ ๒๑๔ ๒๒๕ ๑๕๘ ๑,๓๓๑ 7,466 ๑,๓๓๑ 

๑๕ ปี
ขึ้นไป 

3,097 ๓,๒๐๓ ๔,๐๑๒ ๔,๓40 ๓,๖๑๑ ๓,๓๕๔ ๒,๗๖๘ ๓,๔๕๑ ๒,๗๖๒ ๒,๑๕๗ ๒,๓๑๖ ๒,๗๘๔ ๓๗,891 35,863 ๓๗,891 

อุปกรณ์ส่วนควบ    
ไม่ครบถ้วน 

๖๘๘ ๔๘๐ ๖๙๒ ๕๙๓ ๗๑๘ ๙๗๔ ๔๙๖ ๖๑๕ ๑๗๑ ๑๓๓ ๑๔๘ ๒๒๒ ๕,๙๓๐ 5,559 ๕,๙๓๐ 

ขับรถย้อนศร ๒๕ ๒๔๙ ๓๐๗ ๔๒๐ ๓๘๑ ๕๒๙ ๔๘๐ ๘๔๐ ๔๕๔ ๓๑๖ ๒๖๘ ๒๘๓ ๔,๕๕๒ 3,060 ๔,๕๕๒ 
แซงในที่คับขัน ๙๓ ๕๓ ๘๓ ๑๑๕ ๘๘ ๑๑๑ ๙๔ ๘๐ ๖๑ ๔๗ ๒๘ ๓๔ ๘๘๗ 820 ๘๘๗ 
ฝุาฝืนสัญญาณไฟ ๔๓๒ ๔๑๓ ๓๙๒ ๔๓4 ๔๑๗ ๕๗๕ ๙๔๕ ๔๐๒ ๒๘๙ ๒๖๕ ๒๐๘ ๒๕๗ ๕,๐29 4,905 ๕,๐29 
โทรศัพท์ขณะขับรถ ๘๗ ๖๒ ๘๖ ๒๑๖ ๑๑๒ ๑๑๙ ๙๔ ๑๕๑ ๑๑๗ ๕๙ ๖๐ ๑๐๔ ๑,๒๖๗ 1,461 ๑,๒๖๗ 
รวม ๑๐ ฐาน
ความผิด 

๙,๗๑๗ ๙,๒๔๔ ๑๑,๐๘๐ ๑๓,๐๙๓ ๑๑,๘๐๓ ๑๑,๘๓๐ ๑๑,๓๑๑ 
 

๑๑,๕๑๘ ๘,๐๐๖ ๖,๑๑๔ ๖,๑๙๑ ๗,๓๘๕ ๑๑๗,๒๙๕ 127,895 117,295 

๑๐ ฐานความผิด 
เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 

ม.ค. 57 ม.ค. 58 
ไม่สวมหมวกนิรภัย ๔,๒๘๙ 4,220 
เมาสรุาขณะขับรถ ๖๓ 75 
ไม่คาดเข็มขัดนริภัย ๘๘๔ 921 
ขับรถเร็วเกินก าหนด ๕๙ 0 
ไม่ได้รับใบ 
อนุญาตขับข่ี 

ต่ ากว่า ๑๕ ปี - 100 

๑๕ ปีขึ้นไป 3,079 3,372 

อุปกรณ์ส่วนควบไมค่รบถ้วน ๖๘๘ 679 
ขับรถย้อนศร ๒๕ 376 
แซงในที่คับขัน ๙๓ 79 
ฝุาฝืนสัญญาณไฟ ๔๓๒ 448 
โทรศัพท์ขณะขับรถ ๘๗ 255 

รวม ๑๐ ฐานความผิด ๙,๗๑๗ 10,525 
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  ผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ต.ท.สราวุธฯ) : กรณีเรื่องการฝุาฝืนสัญญาณไฟจะใช้วิธีการจับโดย
เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งจะประจ าอยู่ทุกทางแยก และจับกุมผู้กระท าความผิดทันที ซึ่งพบว่าผู้ฝุาฝืนมีค่อนข้างมาก 
เรื่องการจับความเร็วจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว ปัญหาที่ขัดข้องคือมีอุปกรณ์แค่ 2 เครื่อง ที่มีอยู่เป็นของ
ต ารวจภูธรจังหวัดระยองซึ่งมี 1 เครื่อง ส่วนสถานีต ารวจที่เหลือของภูธรจังหวัดไม่มีเครื่องมือ ต้องสลับกันใช้ 
และของต ารวจทางหลวงมี 1 เครื่อง หากมีเพ่ิมเติมจะจับกุมได้มากขึ้น สถิติการเกิดอุบัติเหตุก็จะลดลง 
โดยเฉพาะเส้นทางที่มาจากพัทยาไปจนถึงอ าเภอแกลง เป็นเส้นทางตรงที่อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการใช้
ความเร็ว และการฝุาฝืนสัญญานไฟแดงเป็นหลัก  

 ผู้แทนสนข. (คุณนิรันดร์ฯ) : อยากให้ต ารวจภูธรจังหวัดระยองและขนส่งจังหวัดระยอง 
พิจารณาเรื่องกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ.  เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามโครงการ หรือแผนงานการรณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกซึ่งเครื่องมือ
ตัวนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุ โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้จากการประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถ หากสนับสนุนตรงนี้ได้ก็จะใช้เป็นเครื่องมือในการจัดหาอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วได้อีกทาง 

 ผู้แทน ขนส่งจังหวัดระยอง : กองทุนดังกล่าวจะใช้ในภาพรวมทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
การประมูลเลขสวย ค่าใช้จ่ายรณรงค์ในเทศกาลส าคัญ การเยียวยาผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 
โดยเฉพาะผู้พิการซึ่งกองทุนจะจัดสรรเงินมาให้ ซึ่งการอนุมัติเงินกองทุนนั้นเรื่องต้องเข้าถึงกระทรวง 

 ประธานฯ : ต ารวจภูธรเคยท าโครงการเสนอเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หรือไม่อย่างไร 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ต.ท.สราวุธฯ) :  การเสนอโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนนั้นยังไม่เคยท า คงต้องปรึกษากับขนส่งจังหวัดระยองเรื่องรายละเอียดวิธีการเขียนโครงการเพ่ือซื้อ
เครื่องตรวจจับความเร็วเพ่ิมเติม 

 ผู้แทนสนข. (คุณนิรันดร์ฯ) : อยากให้ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง เขียนโครงการเสนอมา
และให้ที่ประชุมช่วยผลักดันเรื่องนี้ โดยทางสนข.จะช่วยผลักดันให้อีกทาง ถ้าวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทจะ
พิจารณาได้ ซ่ึงในหลักการทั้งจังหวัดมีเครื่องเดียวถือว่าอัตคัดพอสมควร เพราะถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว 
น่าจะขอได้เพียงแต่ท าตามระเบียบให้ถกูต้อง  

 ที่ประชุมฯ : พิจารณาร่วมกันและเห็นว่าอยากสนับสนุนเรื่องนี้ เพราะหากมีกล้องตรวจจับ
ความเร็วสติการเกิดอุบัติเหตุจะลดลง ซึ่งถนนสาย 3 และ 36 มีอุบัติเหตุมาก ล่าสุดข่าวเรื่องรถชนช้างตายที่
อ าเภอแกลงก็เกิดจากการใช้ความเร็วเกินก าหนด รวมทั้งเสนอแนวคิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตั้ง
กล้องตรวจจับความเร็ว ทางสนข.ได้เสนอความเห็นว่าถ้าจะน าแนวคิดนี้ไปใช้ต้องแก้ตัวกฎหมายและต้องหารือ
ในรายละเอียดระหว่างต ารวจกับท้องถิ่น   

 ประธานฯ :  ฝากส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง และสนข.ไปศึกษาดูว่าภาคเอกชนสามารถ
ด าเนินการติดตั้งกล้องได้หรือไม่ และรายงานที่ประชุมครั้งต่อไป และฝากต ารวจภูธรจังหวัดระยองดูเรื่องกล้อง
วงจรปิด (CCTV) บริเวณถนนสาย 3 และสาย 36 พบว่าบริเวณสี่แยกไม่มี โดยเฉพาะทางเข้าเมือง เพ่ือจะได้ใช้
ดูร่วมกับกล้องตรวจจับความเร็ว 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ต.ท.สราวุธฯ) : กล้อง CCTV จะใช้ในการติดตามคนร้ายเป็นหลัก กล้อง
ที่ใช้ตรวจจับความเร็วรถจะต้องเป็นกล้องทีม่ีสเปคสูง สามารถซูมเห็นทะเบียนรถชัดเจน ต ารวจจะดูจากกล้องนี้
เพ่ือออกหมายเรียก ส่วนกล้องที่ติดอยู่ทางแยกจะดูภาพเรื่องรถติดเป็นหลัก  ซึ่งเคยได้ยินว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองจะท าเรื่องนี้ 
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 ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเคย
ตั้งงบประมาณเรื่องติดตั้งกล้อง CCTV แตต่้องไปดูรายละเอียดในแผนอีกครั้ง 

 ประธานฯ :  เรื่องนี้อาจของบประมาณได้ มอบหมายท่านปลัดจังหวัดระยองนัดนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง และท้องถิ่นจังหวัดระยอง ร่วมหารือเรื่องการ
ติดต้ังกล้อง CCTV เพ่ือดูปริมาณรถเข้า - ออกเมืองในจังหวัดระยอง  
 

  มติที่ประชุม :..1. มอบหมายต ารวจภูธรจังหวัดระยอง และขนส่งจังหวัดระยอง
พิจารณาเรื่องการเสนอของบประมาณจากกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. ในการ
จัดหาอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วรถ 
     2. มอบหมายปลัดจังหวัดระยองเป็นเจ้าภาพหลัก ในการนัดประชุม
หารือกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง และท้องถิ่นจังหวัดระยอง เรื่องการ
ติดตั้งกล้อง CCTV ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องติดตามจากการประชุมอจร. ครั้งที ่4/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 

   และการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจรและจัดระเบียบทางเดินเท้า  
   ถนนตากสินและถนนสุขุมวิทครั้งที่ 2 

    4.1 การจัดระเบียบทางเท้าและถนนบริเวณหน้าตลาดวัดลุ่ม 

     ฝ่ายเลขาฯ : การจัดระเบียบทางเท้าและถนนบริเวณหน้าตลาดวัดลุ่มได้มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรและจัดระเบียบทางเดินเท้าไปแล้ว 2 ครั้ง มติที่ประชุมได้มอบหมาย
เทศบาลนครระยองห้ามผู้ค้าตั้งวางสิ่งของ/สินค้าบริเวณถนนตากสินมหาราชหน้าตลาดวัดลุ่มอย่างเด็ดขาด ผู้ค้า
ที่ได้รับผลกระทบให้หารือชี้แจงเข้าไปขายในตลาดโดยวิธีจับสลาก พร้อมด าเนินการรื้อถอนแผง/ปรับเทพ้ืน/
จัดแบ่งล็อค/ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ก.พ. 58 แต่เทศบาลนครระยองมีหนังสือขอขยายระยะเวลาไปจนถึง
วันที่ 23 ก.พ. 58  

  ผอ. กองช่างเทศบาลนครระยอง : เทศบาลนครระยองได้วางแนวทางและระยะเวลา
จัดระเบียบส าหรับการขายของพ่อค้า แม่ค้าบริเวณตลาดวัดลุ่มใหม่  โดยให้ผู้ค้าจับฉลากและแบ่งล็อคส าหรับ
การขาย และด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างเข้าไปด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารตลาดแล้ว แต่พ้ืนที่
โดยรอบบริเวณที่ท าการซ่อมแซมปรับปรุงแผง มีผู้ค้าท าการค้าอยู่ตลอดในเวลา 24.00 น. - 09.00 น. และ
เวลา 12.00 น. - 21.00 น. ซึ่งเป็นอุปสรรคในการขนย้ายอุปกรณ์และเศษวัสดุของผู้รับจ้าง ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผชิญปัญหาผู้ค้าไม่เข้าตลาด ต้องเข้าไปชี้แจงว่าเป็นกฎระเบียบ ทั้งนี้คาดว่าการ
ด าเนินการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ 

   ประธานฯ : พ้ืนที่บริเวณหน้าตลาดได้ผ่อนผันโดยการเว้นระยะทางเท้าเข้าไปครึ่งหนึ่ง
ด้วยหรือไม่อย่างไร 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ต.ท.สราวุธฯ) : บริเวณตลาดวัดลุ่ม ไม่อนุญาตให้ตั้งวางสิ่งของบน
ทางเท้าแล้ว ทั้งบนฟุตบาทของถนนทั้งสองฝั่ง ส าหรับเรื่องการจอดรถ เมื่อย้ายตลาดแล้วทางต ารวจภูธรเมือง
ระยองจะเปลี่ยนการตีเส้นใหม่ บริเวณหัวโค้งก่อนถึงตลาดจะตีเส้นขาว - แดง และจะตีช่องส าหรับการจอดรถ
มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ ซึ่งได้เสนอของบประมาณจากเทศบาลนครระยองแล้ว  
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    มติที่ประชุม :   1. ในเดือนมีนาคมนี้ ห้ามตั้งวางสิ่งของ/สินค้าบริเวณถนน
ตากสินมหาราชหน้าตลาดวัดลุ่มอย่างเด็ดขาด  
     2. มอบหมายต ารวจภูธรเมืองระยองเรื่องการตีเส้นจราจร
     3. มอบหมายเทศบาลนครระยองควบคุมดูแลการจัดระเบียบ
การขายของ    

 4.2 การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  

  ฝ่ายเลขาฯ : จากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรและจัดระเบียบ
ทางเดินเท้าครั้งที่แล้ว ได้ให้ต ารวจภูธรจังหวัดระยองด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าความผิดกฎจราจร
บริเวณหน้าโรงเรียน รวมทั้งให้โรงเรียนบริหารจัดการจราจรภายในโรงเรียน และท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง   
และควบคุมผู้ค้าท่ีวางของบนฟุตบาท ทั้งนี้ขอให้ต ารวจชี้แจงผลการด าเนินการ  

  ผู้แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง : ทางต ารวจได้ออกหนังสือแจ้งไป
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญแล้ว รถตู้ท่ีจอดรับนักเรียนช่วงเช้าไม่พบปัญหาการจราจร แต่จะพบปัญหาการจราจรในช่วง
เย็น เพราะรถตู้รับ - ส่งนักเรียนจะเข้ามาจอดคอยนักเรียนเลิกตั้งแต่เวลา 14.30 น. รวมทั้งรถผู้ปกครอง
นักเรียนที่มาจอดคอย ปัจจุบันรถตู้ทั้งหมดให้ไปจอดที่สนามกีฬากลางจังหวัดแล้ว และรถผู้ปกครองให้เข้าประตู
ด้านหลังโรงเรียนที่ติดกับสนามกีฬากลางจังหวัดโดยไม่อนุญาตให้เข้าประตูด้านหน้า และให้จอดรับภายใน
โรงเรียนแล้วออกประตูข้าง ตอนนี้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น มีเทศกิจเข้าไปดูแลพร้อมเจ้าหน้าที่ต ารวจจ านวน 
3 นาย และได้ประชาสัมพันธ์  แจกใบปลิว ให้ผู้ปกครองและผู้ เกี่ยวข้องทราบว่าถ้าฝุาฝืนจะมีโทษ              
การด าเนินการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลต าบลเนินพระ โรงเรียน
อัสสัมชัญ โรงเรียนเซ็นโยเซฟ และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี ยืนยันว่าปัญหาหมดแล้ว 

  นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ : การจัดระเบียบจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
อัสสัมชัญ โรงเรียนเซนโยเซฟ ก็ได้ด าเนินการแก้ไขโดยประชุมหารือแนวทางร่วมกับ อ.พ.ป.ร. เทศกิจ ต ารวจ 
ส าหรับการจอดรถตู้ให้จอดสนามกีฬาทั้งหมด ได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายเป็นอย่างดี ต่อไปนี้จะเป็นการวาง
มาตรการระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

  ผู้แทน รร. อัสสัมชัญระยอง : ปัญหาในโรงเรียนอัสสัมชัญต้องแก้ท่ีผู้ปกครองโดยตรง 
ทางโรงเรียนได้จดทะเบียนรถผู้ปกครองที่กระท าผิดกฎระเบียบ และฝากหนังสือให้เด็กนักเรียนแจ้งผู้ปกครอง
ทราบถึงมาตรการแก้ไขจราจรของโรงเรียน และได้ท าตามแผนการแก้ไขคือให้รถเข้าประตูสนามกีฬาจังหวัดและ
วนมารับเด็กนักเรียน ปัญหาจะมีช่วงเวลา 15.30 น.ช่วงเด็กอนุบาลเลิก 

  ผู้แทนสนข. (คุณนิรันดร์ฯ) : การแก้ไขปัญหาจราจรที่ทางต ารวจกล่าวมาถือว่าเป็น
แบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ควรมีหนังสือขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือ เช่น โรงเรียน ที่แสดงถึงความมีวินัย และการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 

  ปลัดเทศบาลต าบลเนินพระ : ผิวจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นของแขวงการทาง 
ในแต่ละวันมีนักเรียนประมาณ 4,000 คน รถไม่ต่ ากว่าหนึ่งพันคันต่อวัน การด าเนินการขณะนี้เป็นการแก้ไข
ปัญหาจราจรระยะต้นและระยะกลาง ปัญหารถติดไม่ได้เกิดจากผู้ค้าบริเวณหน้าโรงเรียน แต่เกิดจากความมัก
ง่ายของผู้มาใช้บริการหรือผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ มักจอดรถซ้อนคัน ทางเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบการค้าขาย
หน้าโรงเรียน จ านวนผู้ค้า 51 รายซึ่งก็อยู่ในความเป็นระเบียบ ส าหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะติดตั้งกล้อง
ที่มีความไวสูง มองเห็นทะเบียนรถ (กล้องส าหรับตรวจจับผู้กระท าผิดกฎจราจร) โดยอยู่ระหว่างประสานการ
ด าเนินการร่วมกับต ารวจและทางเทศบาลนครระยอง 
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  ทั้งนี้ฝากแขวงการทางระยองติดตั้งปูายห้ามจอด จ านวน 10 จุดด้วย  

  ผู้แทน ผอ. แขวงการทางฯ : ทางแขวงการทางได้ด าเนินการทาเส้นสีขาว - แดงให้แล้ว 

  ผู้แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง : ถ้ามีกล้องปัญหาจะลดลง แต่ก็ยัง
ต้องมีเจ้าหน้าที่ต ารวจไปดูแลเหมือนเดิมแต่ลดจ านวนลง   

   มติที่ประชุม : 1. ให้โรงเรียนอัสสัมชัญ สถานีต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
เทศบาลต าบลเนินพระ ดูแลเรื่องการจอดรถรับ - ส่งนักเรียนในสนามกีฬากลางจังหวัด ให้อยู่ในความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และให้ต ารวจรายงานผลของผู้ฝุาฝืนด้วยว่ามีจ านวนเท่าไร  

   2. ให้รายงานความคืบหน้าเรื่องการติดตั้งกล้องส าหรับ
ตรวจจับผู้กระท าผิดกฎจราจร (ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง) และเรื่องติดตั้งปูายบังคับจราจรจ านวน 10 จุด 
(แขวงการทางระยอง) 

 4.3 การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนวัดป่าประดู่ 

   ฝ่ายเลขาฯ : จากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจรและจัดระเบียบ
ทางเดินเท้าครั้งที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดปุาประดู่ด าเนินการแก้ไขปัญหาจราจรภายในโรงเรียนโดย
พิจารณาว่าจะน ารถผู้ปกครองรับ - ส่งนักเรียนเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างไร (ทดลองให้รถเข้า) ทั้งนี้ขอเชิญผู้แทน
โรงเรียนวัดปุาประดู่ รายงานผลการด าเนินการฯ  

    รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ : ทางโรงเรียนมีวิธีด าเนินการตามมติที่
ประชุมครั้งที่แล้วคือ การทดลองที่ 1.ได้ท าหนังสือเวียนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนกว่า 3,000 คน เพ่ือท าการ
ทดลองให้รถผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียนเข้าไปในโรงเรียน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ การทดลองที่ 2. ตีเส้นจราจรขาว-
แดง ห้ามจอดบนขอบทางเท้าหน้าโรงเรียนและตั้งกรวยกั้นช่องทางจราจรซ้ายสุด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครองทราบ และได้จัดท าแบบสอบถามผู้ปกครอง นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง กับผลการทดลองใช้ระบบ
ดังกล่าว ส าหรับเรื่องการค้าได้เจรจากับผู้ค้าท่ีวางของขายบนฟุตบาท ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้ว  

   ผู้แทน โรงเรียนวัดป่าประดู่ : (น าเสนอภาพและวีดีทัศน์) 

    การทดลองที่ 1. การให้รถผู้ปกครองรับ - ส่งนักเรียนเข้าไปในโรงเรียน 
พบว่า ค่าเฉลี่ยจ านวนยานพาหนะส่งนักเรียน ช่วงเวลา 07.00 น.- 08.00 น. มีจ านวนรถยนต์ 221 คัน    
รถมอเตอร์ไซด์ 287 คัน เมื่อรถเข้ารับ - ส่งนักเรียนในโรงเรียน ท าให้ลดปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
ได้ระดับหนึ่ง ซึ่งมีผู้ปกครองที่ไม่เข้ารับ - ส่งนักเรียนในโรงเรียนแบ่งเป็นรถยนต์ร้อยละ 24.51 มอเตอร์ไซค์
ร้อยละ 75.32 ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ปัญหาจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความแออัดในโรงเรียน
ระหว่างนักเรียนกับรถยนต์ที่เข้ารับ-ส่งนักเรียน รวมถึงเกิดผลกระทบเรื่องควันรถยนต์ 

    การทดลองที่ 2. ตีเส้นจราจรขาว - แดง ห้ามจอดบนขอบทางเท้าหน้า
โรงเรียน ตั้งกรวยกั้นช่องทางจราจรซ้ายสุด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ โดยท าหนังสือแจ้ง
ผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือ และท าความเข้าใจกับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนพบว่าเมื่อรถ   
รับ  - ส่งนักเรียนเลี้ยวเข้าช่องทางท่ีก าหนดให้ ท าให้รถยนต์อื่นๆ สามารถใช้ถนนได้อย่างสะดวก ผู้ปกครองที่ไม่
เข้ารับ - ส่งนักเรียนในโรงเรียนแบ่งเป็นรถยนต์ร้อยละ 2.45 มอเตอร์ไซด์ร้อยละ 7.75 สามารถแก้ปัญหา
จราจรได้ ส่วนรถรับส่งนักเรียนขนาดใหญ่ จอดบริเวณสถานีจอดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร ไม่จอดซ้อนคันบริเวณ
หน้าโรงเรียน ช่วยลดปัญหาการจราจรได้   
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    สรุปผลจากแบบสอบถามของผู้ปกครอง นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องเห็นว่า
รูปแบบที่สามารถแก้ปัญหาการจราจรหน้าโรงเรียนวัดปุาประดู่ได้ คือรูปแบบการทดลองที่ ๑ (การให้รถเข้าไป
ในโรงเรียน เห็นด้วยร้อยละ ๗) รูปแบบการทดลองที่ ๒ (ตีเส้นจราจรขาว-แดง ห้ามจอดบนขอบทางเท้าหน้า
โรงเรียนเห็นด้วย ร้อยละ ๙๓)  และมีข้อเสนอแนะว่าถ้าน ารถเข้าไปในโรงเรียนจะเกิดผลกระทบเรื่องควันรถ 
เรื่องอุบัติเหตุ  

  ผู้แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง : การแก้ไขปัญหาบริเวณหน้า
โรงเรียนวัดปุาประดู่ นโยบายคือการใช้พ้ืนผิวจราจรให้เป็นสาธารณประโยชน์จริงๆ หมายถึง คนส่วนใหญ่ต้อง
ได้รับประโยชน์ พิจารณาแล้วพบว่าปัญหาอยู่ที่จุดรูดบัตรบันทึกเวลา เข้า – ออกอยากให้โรงเรียนขยับจุดรูด
บัตรจากเดิมอยู่ทางขวามือของทางเข้าโรงเรียน ให้ย้ายไปติดตั้งซ้ายมือเพราะบริเวณนั้นเป็นจุดตัดรถ           
จุดนักเรียนลงรถซึ่งอันตรายมาก เมื่อรถเข้าไปแล้วให้วนออกประตูหลัง อยากให้เป็นแนวทางเดียวกับกรณี
โรงเรียนอัสสัมชัญ วิธีการคือให้วางกรวยกั้นช่องซ้ายสุดและให้นักเรียนรูดบัตรทางช่องซ้ายมือ ช่องขวาสุดให้รถ
วิ่งเข้า - ออก ที่ต ารวจตีเส้นจราจรสีขาว - แดงคือไม่ให้รถจอดเด็ดขาดถ้าฝุาฝืนก็ต้องจับ ขณะนี้พบทางอ าเภอ
เมืองระยองได้รับข้อร้องเรียนว่าต ารวจไปขยายพ้ืนที่ขาวแดงให้โรงเรียน ท าให้รถจักรยานยนต์ที่มาโรงพยาบาล
ไม่มีที่จอด ที่ต ารวจตีเส้นก็เพ่ือให้รถเลี้ยวเข้าโรงเรียนได้สะดวก ได้ตีขยายไปถึง 5 เมตร และได้ชี้แจงไปว่าเป็น
มตทิี่ประชุม ถ้าให้ตีอีกจะเกิดปัญหา สิ่งส าคัญทีสุ่ดคือต้องค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก เด็กนักเรียน
มักลงรถที่ตลาดสตาร์ ความอันตรายจะอยู่ตรงสามแยกโรงพยาบาลระยองมากกว่า เพราะเด็กต้องข้ามถนนมา 
ซ่ึงการด าเนินการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนั้น ทางต ารวจยินดีที่จะชี้แจ้งกับผู้ปกครองให้เกิดความเข้าใจ  

  ผู้แทน โรงเรียนวัดป่าประดู่ : อยากให้ที่ประชุมเข้าไปดูสถานที่จริง ปัญหาที่เกิด
จากการน ารถเข้าไปในโรงเรียน เช่นการทะเลาะกันเองของผู้ปกครอง เกิดการติดขัดต่างๆ ที่จะให้ต ารวจตีเส้นสี
ขาวแดงในโรงเรียนอาจปรับเป็นตีเส้นสีขาวเหลือง และอยากให้จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลเดก็นักเรียน จริงๆปัญหาอยู่
ที่หน้าโรงพยาบาลระยองท าให้เกิดผลกระทบ รวมทั้งรถสาธารณะ ปัญหาจราจรหน้าโรงเรียนจะติดขัดช่วงเช้า 
ส่วนช่วงเย็นจะติดปัญหาเรื่องรถสาธารณะที่จอดตามปูายหน้าโรงเรียน และรถที่มาโรงพยาบาลระยอง  ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่จะให้ย้ายเครื่องรูดบัตร เครื่องนี้ติดตั้งโดยบริษัท AIS ลงทุนโดยไม่คิดค่าตอบแทน ถ้าย้ายต้องเปลี่ยน
สายเคเบิ้ล และต้องท าหนังสือถึงผู้บริหารหรือกรรมการที่ปรึกษา   

  ประธานฯ : เรื่องการตีเส้นขาว – แดงห้ามจอด ต ารวจได้ท าตามมติอย่างชัดเจน
แล้ว เพราะฉะนั้นต้องย้ายเครื่องรูดบัตรฝากทางโรงเรียนรับไปด าเนินการ ส าหรับพ้ืนที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ต้อง
หารือกับทางโรงพยาบาลระยอง ฝากต ารวจและอ าเภอเมืองไปพิจารณาหารือ 

  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ : ขอเสนอแนะทางออกคือ 1. พิจารณาย้าย
สถานีปูายรถเมล์ไปอยู่ที่เทศบันเทิง  2. ถ้าย้ายระบบเครื่องรูดบัตรต้องใช้งบประมาณสูง ต้องให้หน่วยอ่ืน
จัดสรรงบประมาณให้ ซึ่งโรงเรียนวัดปุาประดู่ข้ึนตรงกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  

   ประธานฯ : ให้โรงเรียนท าหนังสือไปถึงหน่วยงานต้นสังกัด (สพม. 18) โดยให้ชี้แจง
เรื่องการย้ายเครื่องรูดบัตรและการขอจัดสรรงบประมาณ 
   มติที่ประชุม : 1. มอบหมายโรงเรียนวัดปุาประดู่ด าเนินการเรื่องการย้าย
เครื่องรูดบัตรเข้า – ออกบริเวณหน้าโรงเรียน โดยท าหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
   2. ให้เทศบาลนครระยองและต ารวจภูธรเมืองระยองส่ง
เจ้าหน้าที่เทศกิจจ านวน 1 นาย และเจ้าหน้าทีต่ ารวจจ านวน 1 นาย เข้าไปดูแลการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 
ถ้าพบผู้กระท าผิดฝุาฝืนกฎจราจรให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
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   3. เรื่องปัญหาพ้ืนที่การจอดรถจักรยานยนต์ที่มาใช้บริการ
โรงพยาบาลระยอง ให้เทศบาลนครระยอง ร่วมกับต ารวจภูธรเมืองระยองและอ าเภอเมืองระยองท าหนังสือเชิญ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยองมาประชุมในเวทีย่อย เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและพิจารณาหาที่ท่ีเหมาะสมให้ 

 4.4 การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณตลาดสตาร์   

   ฝ่ายเลขาฯ : จากการประชุม อจร. และคกก. จัดระเบียบทางเดินเท้าฯ ครั้งที่ผ่านมา
ได้มอบหมายให้ศูนย์การค้าสตาร์ด าเนินการบริหารจัดการเรื่องการขายของบนฟุตบาท และเรื่องการตีเส้น
จราจรระหว่างซอย และมอบหมายส านักงานทางหลวงชนบทดูเรื่องการจราจรบนถนนหลังศูนย์การค้าสตาร์ 
(ถนน ค 2) รวมถึงการเชื่อมต่อถนนหัวท้ายที่เป็นทางสาธารณะ และมอบหมายเทศบาลนครระยองไป
ตรวจสอบการสร้างตลาดและพ้ืนที่จอดรถ ทั้งนี้ขอเชิญหน่วยงานรายงานผลการด าเนินการฯ ดังกล่าว 

  ผู้แทน ศูนย์การค้าสตาร์ : เรื่องการจัดการผู้ใช้อาคาร สาธารณูปโภคภายใน
ศูนย์การค้าว่าห้ามน าสิ่งของมาวางขายบนผิวจราจรและฟุตบาททางเท้า ทางศูนย์การค้าระยองได้ออกหนังสือ
และชี้แจงเจ้าของอาคารทุกหลังภายในศูนย์การค้าแล้วว่าให้น าสิ่งของที่วางเกินบนถนนศูนย์การค้า และฟุตบาท
ทางเท้าออกให้หมด และได้ติดตั้งเครื่องหมายจราจรทั้งแบบชนิดแผ่นปูาย และบนพ้ืนทาง ตามแผนแม่แบบของ
กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร) และส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) โดยได้ จ้าง
เหมาบริษัทมาด าเนินการทาสีตีเส้นที่ถนนสาย 2 และสาย 3 เรียบร้อยแล้ว ส่วนถนนสาย 4 เหลืออีก 1 ซอย
เพราะยังไม่แน่ใจระยะการตี ขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจแจ้งมาว่าต้องตีเส้นถึงก่ีเมตรด้วย   

   ผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ต.ท. สราวุธฯ) : จากการที่ศูนย์การค้าสตาร์ด าเนินการทาสีตีเส้นให้ 
พบว่าเรื่องการจอดรถเป็นระเบียบมากขึ้น อยากให้จัดสรรงบประมาณเป็นรายปี และเป็นงบต่อเนื่อง มองว่า   
1 ปีต้องทาใหม่ ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจะเข้าไปช่วยดูอีกครั้ง  

   ผอ. กองช่างเทศบาลนครระยอง : เรื่องการก่อสร้างตลาดสดทางศูนย์การค้าสตาร์ 
ได้ยื่นปรับปรุงการแก้ไขแบบแปลนมาใหม่แล้ว ซึ่งจะมีพ้ืนที่จอดรถได้ถูกต้องตามกฎหมาย และขั้นตอนการขอ
อนุญาตได้ด าเนินการอย่างถูกต้อง 

   ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทฯ : เรื่องการเชื่อมทางระหว่างถนนค 2 เดิม
ถนนของบริเวณนี้เป็นของศูนย์การค้าสตาร์ ที่ผ่านมาส านักงานทางหลวงชนบทได้ไปก่อสร้างถนนตามผังเมือง
รวมจึงท าให้ถนนนี้เป็นทางเปิดพอเวนคืนการก่อสร้างตามผังเมืองก็ท าให้วิ่งผ่านทะลุกันได้ ครั้งก่อนที่ประชุมให้
ตรวจสอบว่าลักษณะแบบนี้ถือว่าถนนเป็นทางสาธารณะหรือไม่ ทางหลวงได้ประสานกับทางเทศบาลนครระยอง
และทางสตาร์ ผลคือ ศูนย์การค้าสตาร์ยืนยันว่าเป็นเส้นทางส่วนบุคคลอยู่ ซึ่งก็ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนเท่าที่ควร
ทั้งนี้ได้หารือเรื่องนี้กับฝุายกฎหมายกับกรมให้ตรวจสอบอยู่  

   ผู้แทน ศูนย์การค้าสตาร์ : ถนนสาย ค 2 พ้ืนที่โดยรวมเป็นที่ของศูนย์การค้าสตาร์
ทั้งหมด เมื่อก่อนเป็นก าแพงเข้าออกได้บริเวณเดียวคือถนนสุขุมวิท เมื่อทุบก าแพงออกเชื่อมกับถนนสาธารณะ 
ก็ยังถือว่าเป็นถนนส่วนบุคคลอยู่ 

   ผู้แทน สนข. (คุณนิรันดร์ฯ) : ประเด็นอยู่ที่ว่าลักษณะของการเชื่อมทางในภาพรวม
แล้ว ทางกฎหมายตีความได้ว่าถนนเส้นที่หัวและท้ายเชื่อมต่อกับทางสาธารณะ  มีลักษณะการใช้เป็นทาง
สาธารณะหรือไม ่เคยมีค าพิพากษาฏีกาอยู่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปตรวจสอบอย่างถูกต้องอีกครั้ง  

     มติที่ประชุม : ร่วมพิจารณาภาพการตีเส้นจราจรที่ศูนย์การค้าสตาร์เสนอ 
แล้ว พบว่าสีเส้นจางไป และมีมติดังนี้  
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      1. มอบหมายศูนย์การค้าสตาร์ตีเส้นสาย 3 ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น รวมถึงเสนอแนะแนวให้สตาร์ตั้งงบบูรณะการทาสีตีเส้นจราจรทุกปี  
      2. มอบหมายเทศบาลนครระยองและส านักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดระยองไปดูค าพิพากษาเรื่องการเชื่อมทางสาธารณะ และรายงานที่ประชุมครั้งต่อไป 

 4.5 การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดกลับรถหน้าหมวดการทางระยองที่ 2 มาบตาพุด   

    ผู้แทน ผอ.แขวงการทางฯ : จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก จังหวัดระยองครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติ/ข้อสั่งการให้แขวงการทางระยองด าเนินการเรื่องรถวิ่งลง
จากสะพานยกระดับ บริเวณจุดกลับรถหน้าหมวดการทางระยองที่ 2 (มาบตาพุด) ใช้ความเร็วสูงก่อ ให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง มอบหมายให้ส ารวจช่วงเวลาการวิ่งของรถบรรทุกบริเวณจุดกลับรถหน้าหมวดการทางระยอง
ที่ 2 และติดตั้งปูายที่ใช้ค าว่า "ระวัง” ซึ่งทางแขวงการทางได้ตรวจสอบและด าเนินการส ารวจปริมาณการจราจร
บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 ตอนมาบตาพุด - ระยอง ช่วงเวลาเร่งด่วน ระหว่างเวลา 07.00 – 08.00 น. 
ผลการส ารวจปริมาณการจราจรบริเวณจุดกลับรถพบว่า 
       1) รถบรรทุกเล็กขนาด 4 ล้อ จ านวน     638   คัน 
       2) รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ จ านวน     163   คัน 
       3) รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ จ านวน      70   คัน 
       4) รถบรรทุกพ่วง  จ านวน      75   คัน 
   ทั้งนี้แขวงการทางระยองได้ด าเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจให้เข้ามาช่วย
บริการในชั่วโมงเร่งด่วนพร้อมติดตั้งปูายเตือน “จุดกลับรถข้างหน้า โปรดระมัดระวัง” ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2557  

    มติที่ประชุม : รับทราบตามที่แขวงการทางน าเสนอ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

  4.6 การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณแยกต านานป่า แยกปากทางเพ แยกศาลาสังกะสี 
แยกสวนสนและแยกท่าเรือแกลง ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงอันตรายเนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ และไม่มีสัญญาณ
ไฟเตือนว่าเป็นทางแยก ท าให้ผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวัง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ   

   ผู้แทน ผอ.แขวงการทางฯ : จากการประชุม อจร.ครั้งที่ผ่านมา ได้มอบหมายแขวง
การทางระยองไปตรวจสอบเรื ่องการตีเส้นจราจรบริเวณทางแยก และเส้นสีขาวบนพื้นถนน รวมถึง
ตรวจสอบปูายกลับรถทั้ง 5 แยก ถ้าช ารุดหรือไม่มีให้ติดตั้งอย่างชัดเจนและถูกต้อง  ขอรายงานว่าแขวงการ
ทางระยองได้ตรวจสอบและด าเนินการแล้วดังนี้ (น าเสนอตามภาพประกอบ)  
   1. บริเวณแยกต านานปุา แยกปากทางเพ แยกศาลาสังกะสี แยกสวนสนและแยก
ท่าเรือแกลง แขวงการทางระยองได้ด าเนินการตีเส้นจราจรเรียบร้อยแล้ว  

   2. ปูายกลับรถทั้ง 5 แยก แขวงการทางระยองได้มีการติดตั้งไว้ครบถ้วนแล้ว รวมถึง
ได้ด าเนินการเรื่องการปลูกต้นไม้บนเกาะกลางถนนที่ส่งผลกระทบต่อการจราจร ซึ่งได้ตัดแต่งกิ่งไม้ในทางหลวง
หมายเลข 3 ตอนกะเฉด-ปุาเตียน ระหว่าง กม.248+000-กม.276+700 และในทางหลวงหมายเลข 344 
ตอนยุบชงโค – แกลง บริเวณ กม.90+850-กม .102+181 แล้ว 

    มติที่ประชุม : รับทราบตามที่แขวงการทางน าเสนอ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนนหลักสูตร        
“การแก้ไขจุดอันตราย” ปีงบประมาณ 2557 รุ่นที ่6 จังหวัดระยอง 
   ผู้แทน สนข. (คุณนิรันดร์ฯ) : (เสนอภาพและรายละเอียดประกอบ) ส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากร   
ด้านความปลอดภัยทางถนนหลักสูตร “การแก้ไขจุดอันตราย” ปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 
- 18 กรกฎาคม 2557 ที่จังหวัดระยอง เพ่ือให้บุคลากรเกี่ยวกับงานทางมีความรู้ ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนนในความรับผิดชอบ โดย
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 29 หน่วยงาน จ านวน 67 คน 
โดยการฝึกปฏิบัติส ารวจภาคสนาม เพ่ือตรวจสอบจุดอันตรายและการเสนอมาตรการแก้ไขจ านวน 3 จุด 
ประกอบด้วย บริเวณโค้งกรอกยายชา บริเวณสี่แยกหนองสนม และบริเวณจุดกลับรถหน้าบริษัทเสริมสุข 
(ทล. 3138) สนข.พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการแก้ไขจุดอันตรายในพ้ืนที่จังหวัดระยองสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือมิให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนซ้ าซ้อน จึงได้น าเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาแจ้ง
หน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
รับข้อเสนอไปประกอบการพิจารณาและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง การอบรมครั้งนี้ท าให้หลายหน่วยงานมี
ความรู้ในการออกแบบ การส ารวจ รวมทั้งรับข้อเสนอไปแก้ไขอย่างถูกต้อง ขอฝากเรื่องการติดตามผลการ
ด าเนินการว่าได้ด าเนินการไปแล้วหรือไม่อย่างไร และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รายงานผลต่อที่ประชุม 
ทราบในครั้งต่อไปด้วย 
    มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้แทน สนข.แจ้ง และเห็นชอบให้มอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขจุดอันตราย ทั้ง 3 จุด ได้แก่แขวงการทางระยอง,ส านักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดระยอง ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง,เทศบาลนครระยอง,เทศบาลต าบล    
เนินพระ รับข้อเสนอเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 

   6.1 โครงการรถไฟทางคู่ที่เชื่อมต่อมายังจังหวัดระยอง 

   ผู้แทน สนข. (คุณนิรันดร์ฯ) : โครงการรถไฟทางคู่ที่เชื่อมต่อมายังจังหวัดระยอง
พ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเส้นทางนี้ คือบริเวณ สถานีหลักของแต่ละจังหวัด ทั้งสระบุรี นครราชสีมา 
หนองคาย มาจนถึงฉะเชิงเทราและชลบุรี ซึ่งมีทั้งท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรม และระยอง ซึ่งมีนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมถึงสถานีย่อย เช่น ชุมทางจิระ ที่จะสามารถเชื่อมต่อไปยัง จ.อุบลราชธานี , บ้านไผ่ 
และต่อไปยังมหาสารคาม มุกดาหารและนครพนมที่เป็นจังหวัดชายแดน ซึ่งจุดเหล่านี้น่าจะมีการไหลผ่านของ
ทั้งผู้เดินทางและสินค้าจ านวนมาก ขณะนี้ได้ท าการศึกษาออกแบบไว้แล้ว อยู่ระหว่างการเขียนร่างเอกสาร
ประกวดราคา เส้นทางวิ่งจะเริ่มจากลาดกระบัง ไปจังหวัดฉะเชิงเทราตามแนวรถไฟเดิม และเข้าจังหวัดชลบุรี 
ผ่านศรีราชา พัทยา ระยอง ประเด็นคือต้องมีการพัฒนาศักยภาพขึ้นไปทั้งระบบการขนส่งสินค้า ระบบราง และ
ปริมาณการขนส่ง ขณะนี้ยังสะดวกใช้รถบรรทุกอยู่ แต่ในอนาคตเชื่อว่าจะต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบรางแทน โดย
จีนจะ MOC และ MOU กับประเทศไทยโดยเริ่มเปิดโครงการเข้ามาทางจังหวัดหนองคาย ถ้าทุกอย่างเป็นไป
ตามแผนการก็สามารถด าเนินการก่อสร้างในเดือนกันยายนและจะแล้วเสร็จในปี 60 โดยประมาณ รวมถึง
ประเทศญี่ปุุนก็ให้ความสนใจและก าลังศึกษาความเหมาะสมเรื่องนี้อยูเ่ช่นกัน คงต้องติดตามว่าจะแบ่งงานกันท า
อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คาดว่าจะรู้ความคืบหน้าในปีนี้  
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   ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณวิโรจน์ฯ) อยากให้สนข.ช่วยผลักดันให้เกิดความชัดเจน ในเรื่อง
การสัมปทาน  เครื่องมือในการบริหารจัดการสินค้า การขนส่งตู้โดยสารหรือสินค้าหัวรถจักร การเชื่อมต่อราง 
รวมถึงผลกระทบของผู้ประกอบการและพนักงาน  

   ที่ประชุม : ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ทั้งเรื่องเส้นทาง
รถไฟที่วิ่งมายังจังหวัดระยอง โดยให้จังหวัดเตรียมการรับมือ เช่น เรื่องการเวนคืนที่ดิน การจัดระดมความ
คิดเห็นให้ประชาชนทราบ การบูรณะเส้นทางถนนสาย 3 และสาย 36 ที่จะเกิดผลกระทบ โดยเสนอแนะว่าให้
ขยายเส้นสาย 36 และพิจารณาจัดล าดับความส าคัญในการของบประมาณเป็นเส้นแรกในการบูรณะ  

    มติที่ประชุม : รับทราบการด าเนินการดังกล่าว และให้ส านักนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปศึกษารายละเอียดในแผนงานโครงการดังกล่าวฯ และรายงานความคืบหน้า
ต่อที่ประชุมครั้งต่อไป 

  6.2 การศึกษาการจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค
      ของประเทศ 

   ผู้แทน สนข. (คุณนิรันดร์ฯ) : ปัจจุบันในแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดยังไม่มีแผนในการ
จัดระบบขนส่งสาธารณะ สนข.จึงได้ท าการศึกษาการจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมือง
ภูมิภาคของประเทศ เพ่ือการศึกษาและวิเคราะห์เสนอแนะระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม โดยจะท าเป็นคู่มือ
แนวทางในการด าเนินการตอบสนองต่อการเดินทางของประชาชน ให้ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
มากกว่าใช้ระบบการขนส่งส่วนตัว และท าเป็นแผนหลักครอบคลุมทั้งประเทศ ท่านรัฐมนตรีได้เห็นชอบใน
หลักการและมอบสนข.ไปด าเนินการ ทั้งนี้จังหวัดสามารถใช้ประโยชน์ในแผนฯ นี้ ได้ และถ้าศึกษาลงพ้ืนที่
จังหวัดระยองเมื่อไรก็จะมีการเชิญประชุมต่อไป 

   ผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ : จังหวัดระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมอยากให้
จังหวัดระยองมีท่าเรือเหมือนที่แหลมฉบัง ซึ่งจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณวิโรจน์ฯ) : ท่าเรือขนส่งสินค้าในจังหวัดระยอง จะเป็นไปได้น้อย
จะติดปัญหาการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ตู้คอนเทนเนอร์ที่น าเข้ามาเมืองไทยนั้นพบว่าตู้ไม่สะอาด
และช ารุด เขตการขนส่งแต่ละโรงงานติดปัญหาเรื่องต้นทุนเพราะมีผู้รับเหมาด าเนินการอยู่ ในระยะต่อไปคงต้อง
มีการศึกษาพัฒนาท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์ 

    มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ สนข.เสนอ 

  6.3 รถท าน้ ายางหกบนพื้นถนนสายวังจันทร์ - แกลง 
 

  ประธานฯ  : ถนนบริเวณสายวังจันทร์ - แกลง พบปัญหารถท าน้ ายางหกบนพ้ืนถนน 
ท าให้ถนนลื่นและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  

  ผู้แทน ผอ. แขวงการทางฯ : แขวงการทางระยองได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
แล้ว โดยการประสานประชาชน/เจ้าหน้าที่/เทศบาล/อบต. ช่วยกันล้างถนนร่วมกับชาวบ้าน และหาสูตรเคมีพ่น
สลายแล้ว และไดก้ าชับต ารวจและอ าเภอให้ช่วยกันสอดส่อง 

   มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้แทนแขวงการทางฯ แจ้ง และให้เฝูาระวัง
ตรวจตราอย่างต่อเนื่อง 
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  6.4 โครงการปรับปรุงการจราจรบริเวณแยก P.M.Y ถนนสายท่าบรรทุก 

  ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทฯ : (น าเสนอรายละเอียดโครงการตาม 
powerpoint) การด าเนินการตามโครงการปรับปรุงการจราจรบริเวณแยก P.M.Y ถนนสายท่าบรรทุก        
ของส านักงานทางหลวงชนบทฯ นั้น ขณะนี้ได้ด าเนินโครงการในขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยขาดงบประมาณในการด าเนินการ จึงขอความเห็นชอบในหลักการจากที่
ประชุมนี้  

   มติที่ประชุมฯ : เห็นชอบในหลักการตามที่ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง
ชนบทน าเสนอ โดยให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟูาฯ และให้รายงานความคืบหน้า
ต่อที่ประชุมครั้งต่อไป 

เลิกประชุมเวลา 17.10 น. 
 

    - นพวรรณ ชมชื่นมีกลุ -                    - นายจีรวัสส์ เปรมดษิฐ์ -  
                  (นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล)                                                          (นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์) 
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